

Số: 588 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết thủ tục mua sắm ô tô thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ADB)

Ngày 13/12/2007 tại văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp giải quyết thủ tục mua sắm ô tô thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ADB). Tham dự cuộc họp có tham gia của đại diện các cơ quan: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài Chính, Cục Giám định & QLCL CTGT và Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về tình hình thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật trong đó có hạng mục mua sắm ô tô cho dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Do Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là đơn vị mới thành lập nên việc xin mua xe ô tô để đáp ứng trong quá trình thực hiện dự án là rất thiết thực. Tuy nhiên để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước trong thời điểm hiện nay về mua sắm ô tô cần phải hoàn thiện đủ các thủ tục pháp lý.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, giao cho Cục giám định và QLCL CTGT cùng với VEC dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng thời gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch đầu tư về việc Hiệp định vay số 2222-VIE(SF) ngày 19 tháng 01 năm 2007 cho dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tuy đã ghi phần chi phí thiết bị cho VEC nhưng không ghi rõ danh mục mua sắm ô tô và kiến nghị Thủ tướng cho phép VEC mua hai xe ô tô (xe hai cầu, giá mỗi xe có thể vượt so với quy định) lấy từ nguồn vốn vay trong Hiệp định trên.

Trên đây là nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về việc giải quyết thủ tục mua sắm ô tô thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ADB).

Thừa lệnh lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo tới các Cục, Vụ tham mưu liên quan và VEC để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VP, VT.



Nguyễn Văn Công